
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 8/2564 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ผ่านระบบ Webex 

========================== 
 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ Webex 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
  2. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 5. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ รองเลขาธิการ 
 6. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 8. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 9. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
   แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 13. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 17. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 22. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 24. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
  26. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 29. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 30. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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 31. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 33. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 35. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 37. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
  4. Assoc.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา  
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 570 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 570 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 และมีการรายงานความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จากอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 14/2564 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงปรับ
รูปแบบเป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 100% ประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)   
 2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 พ้นวาระการด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงท าให้พ้นวาระการด ารงต าแหน่งรองประธาน ปอมท. คนที่ 1  ด้วย โดย 
ที่ประชุม ปอมท. ได้มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม เป็นรองประธาน ปอมท. คนที่ 1 และแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.
คุณัตว์ พิธพรชัยกุล เป็นผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2563  

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบ WebEx meeting ประธานเป็นผู้เข้า
ประชุม สรุปสาระส าคัญ คือ จะเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยที่ประชุมฯ มีมติจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และ 2564 รวมกันในปีถัดไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ก าหนดวันรับสมคัร 
และลงคะแนนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 ส าหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.6 แสดงความยินดี 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา สมาชิกสภาคณาจารย์ จาก
วิทยาลัยการจัดการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 570 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
  ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
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 1.7 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. หนังสือถึงอธิการบดี เพื่อด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ 
 2. หนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเสนอชื่อผู้แทนสภา
คณาจารย์เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 3. หนังสือเกี่ยวกับการจัดการเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างประเมินใหม่ ดีหรือไม่ ไปฟังกัน” ดังนี้ 
   - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายและเสวนาวิชาการ 
   - หนังสือถึงรองอธิการบดี และผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล เพื่อขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 
   - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ด าเนินการเสวนา 
และผู้ด าเนินรายการ   
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
6 ต.ค.64 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลศิฤทธิ์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
การจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑติศึกษา 

  

  ประธานแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จะเรียน
เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายในการประชุมสภาคณาจารย์ในเดือนกันยายน 
แต่เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ ร่าง ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงจะเลื่อนไปบรรยาย ในเดือนตุลาคมแทน โดยขอให้สมาชิกเสนอชื่อฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
เพื่อเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกสภาคณาจารย์ในการประชุมเดือนกันยายน  
  สมาขิกเสนอให้เรียนเชิญ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี บรรยาย เรื่อง 
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากหลายส่วนงานพบ
ปัญหาการใช้งานอีเมล และมีการเรียกคืนการใช้พื้นที่ของ Google  
  ประธานแจ้งว่า จะเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่าย
สารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี บรรยายพิเศษในเดือนกันยายนต่อไป  
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 การจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อจัดเป็น
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการจัดเสวนา เรื่อง “การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ” เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ Webex Event และ Facebook : MU Faculty Senate โดยมีการ
พูดคุยถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. เสนอให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ เป็นผู้บริหารจัดการเงินคงเหลือสะสมของกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่น าไปรวมกับเงินกองกลางของมหาวิทยาลัย  
  2. เสนอให้ปรับเงินสบทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้างเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
การท างานของลูกจ้าง  
  3. เสนอให้จัดสวัสดิการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล การท าประกันกลุ่ม 
  ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
  1. เสนอให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ชุดต่อไปร่วมผลักดันเร่ือง การบริหาร
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และเสนอเร่ืองเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  2. เสนอให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์เป็นผู้บริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  3. เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าบัญชี และแสดงข้อมูลด้านการเบิกเงินสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อป้องกันค าถามด้านธรรมาภิบาล และความโปร่งใส โดยอาจให้บุคลากรที่จัดท าข้อมูลในส่วน
ดังกล่าวเป็นผู้จัดท าข้อมูลเพื่อลดการจ้างงานเพิ่มเติม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ขอให้สมาชิกรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละส่วนงาน นั้น ขอให้สมาชิกร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว เพื่อน าเสนอคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมสภาคณาจารย์ ในเดือนตุลาคม 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปสาระส าคัญดังนี้  
  1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีการก าหนดคุณสมบัติไว้ค่อนข้างสูง 

อาจารย์หลายท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดคุณสมบัติบางประการ ท าให้หาอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
บางสาขาได้ยาก 

  2. การก าหนดหลักเกณฑ์ประธานกรรมการสอบอย่างเข้มงวด แต่ไม่ก าหนดเกณฑ์อาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างเข้มงวด อาจส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาจบการศึกษาไม่ตรงสาขา และ
ไม่สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ จึงควรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญในสาขาที่นักศึกษาสนใจ  

  ประธานแจ้งวา่ ขอให้รวมรวมประเดน็ตา่ง ๆ เพิม่เติม เพื่อสอบถามคณบดบีัณฑิตวทิยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า ไม่มีการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ัง 570 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 นั้น อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และทีมวิจัย ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ควรส่งเสริมการวิจัยใน 3 ด้าน คือ 1) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2) การน างานวิจัยไปใช้ใน 
เชิงพาณิชย์ 3) การน างานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ควรส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ โดยเน้น Q-1 Journal 
และจัดตั้งกลุ่มวิจัย 
 2. ควรส่งเสริมให้สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์มาร่วมวิจัย โดยบูรณาการเข้ากับวิถีการ
ด าเนินชีวิต และด้านการแพทย์ให้มากข้ึน 
 3. ควรส่งเสริมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 4. ควรส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม 
 5. ควรจัดตั้ง Research Sandbox เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการวิจัย และมุ่งสร้างปัญญาของแผน่ดนิ 
 6. ควรส่งเสริมการวิจัยแบบแก้ไขปัญหาจริง โดยการตั้งโจทย์การวิจัยร่วมกับผู้ใช้จริง เพื่อให้เกิด
การน าไปใช้ 
 7. ควรปรับแหล่งทุนวิจัยให้สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
สังคม ควรมีแหล่งทุนจากเงินวิจัยในประเทศ งานวิจัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีแหล่งทุนที่เป็นเอกชน หรือใช้
รายได้จากการบริการ  
 ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยจะมีการปรับกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมด้าน
การวิจัย และอาจเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากข้ึน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า มีการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นออนไลน์ เรื่อง “ร่างประเมินใหม่ ดีหรือไม่ ไปฟังกัน” เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ผ่านระบบ Webex Event และ Facebook : MU Faculty Senate โดยได้รับการ
ตอบรับดี มีผู้เข้าร่วมรับฟัง และส่งค าถามเข้ามาเป็นจ านวนมาก 
  ประธานแจ้งว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลที่จัดการเสวนา โดย
มหาวิทยาลัยจะน าประเด็นที่มีการพูดคุยไปพิจารณา และแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 



 7 

 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1. นักศึกษาที่มีความเสี่ยงเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งตัวไปตรวจหาเชื้อที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยส่วนงาน
สามารถส่งชื่อนักศึกษาเข้ารับวัคซีนได้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม ประมาณ 100 คน ส าหรับนักศึกษาใน 
วิทยาเขตอ่ืน ให้สอบถามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
   ส าหรับการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของบุคลากร จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2564 ส าหรับวัคซีนเข็มที่ 3 
อยู่ระหว่างการส ารวจว่า จะจัดให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักหรือไม่  
   2. ปรับปรุงห้อง MU Friends เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีห้องให้ค าปรึกษา 2 ห้อง และห้องพักผ่อน 
1 ห้อง 
   3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้กู้ยืมส าหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
   4. เปิดให้จองหอพักของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีห้องว่างเป็นจ านวนมาก  
   5. มีการรายงานเรื่อง Mahidol HIDEF 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการจัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การ
บริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ Webex Event และ Facebook : MU 
Faculty Senate รายละเอียดตามวาระ 3.2 การจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือน
ข้าราชการ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า

อาจารย์และบุคลากร แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 รอบแรก ในวันนี้ เวลา 9.00-11.40 น. สรุปผล
การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบแรก ดังนี้ 

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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 ศาสตราจารย์ พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 สาขาสังคมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 สาขามนุษยศาสตร์ 
 ผู้ศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ มีมติให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จัดท าวิดิโอ

เพื่อน าเสนอผลงาน หรือจัดท าเป็น PowerPoint และบันทึกวิดิโอการน าเสนอผลงานตาม PowerPoint มีความยาวไม่
เกิน 15 นาที ส่งมาที่สภาคณาจารย์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ส าหรับแบบสอบถามคณาจารย์และ
นักศึกษาจะจัดท ารูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Doc โดยจะเริ่มส่ง Link ให้ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทน 
สภาคณาจารย์ในส่วนงานที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ช่วยด าเนินการส่งให้คณาจารย์ที่ได้รับการสุ่ม และนักศึกษาที่เรียนกับ  
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และปิดระบบรับแบบสอบถามในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.  

 ก าหนดการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และบุคลากรในส่วนงาน รูปแบบออนไลน์ มีดังนี้ 
วันเดือนป ี ส่วนงาน 

6 ก.ย. 64 ช่วงเช้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7 ก.ย. 64 ช่วงเช้า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
8 ก.ย. 64 ช่วงเช้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
9 ก.ย. 64 ช่วงเช้า คณะทันตแพทยศาสตร์ 
10 ก.ย. 64 ช่วงเช้า คณะพยาบาลศาสตร์ 
13 ก.ย. 64 ช่วงเช้า คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
14 ก.ย. 64 ช่วงเช้า คณะศิลปศาสตร์ 
15 ก.ย. 64 ช่วงเช้า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างฯ ทั้ง 8 ท่าน และ
การด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ โดยขอให้สมาชิกสภาคณาจารย์ทั้ง 8 ส่วนงาน ประสานกับผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นอาจารย์ตัวอย่างฯ เพื่อจัดท าคลิปวิดิโอน าเสนอผลงาน ส าหรับการสัมภาษณ์ออนไลน์ ฝ่ายเลขานุการจะประสานไปที่
สภาอาจารย์ของแต่ละส่วนงานต่อไป 

 มติที่ประชุม รับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างฯ ทั้ง 8 ท่าน และการ
ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ 

 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนกรกฎาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ที่ท าหน้าที่
เป็นบรรณาธิการ ส าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โดยขณะนี ้
มีบทความสรุปการเสวนา 2 เรื่อง คือ 1) หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมุ่งสู่
ความก้าวหน้าในสายงาน 2) การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
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สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเข้ามาเพื่อเผยแพร่ลงข่าว 
สภาคณาจารย์ต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสรุปเร่ืองอุทธรณ์ร้องทุกข์ จ านวน 2 เร่ือง  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุด

และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
    ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า  เป็นผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 
13.30 น. ผ่านระบบ WebEx Meeting แทน สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1. ประชาสัมพันธโ์ครงการงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2 โครงการ ดังนี ้
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
    - การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol 
Sustainable Development Conference 2021)  
   2. แจ้งผลการด าเนนิงานโครงการด้าน Sustainability Development Goal 
   3. น าเสนอ Website ข้อมูล THE ของส่วนงานต่าง ๆ 
   4. รายงานการติดตามข้อมูล UI Greenmetric และ THE ของส่วนงานตา่ง ๆ  
   5. ติดตามการกรอกข้อมูลในระบบ MU-ECODATA 
   6. รายงานการติดตามข้อมูล THE Impact Ranking 2022 จากส่วนงานตา่ง ๆ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา แจ้งว่า มีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 1 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ข้อมูล จึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ เนื่องจากการกระท า
ความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ให้ยกค าอุทธรณ์ร้องทุกข์ และยืนตามค าตัดสินเดิม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ส าหรับรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.15 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี และ 
Council Visit โดยวิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับการชื่นชมในการจัดโอลิมปิกวิชาการ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ และการ 
บูรณาการงานต่าง ๆ สู่ชุมชน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.16 คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ยังไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.17 คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ยังไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.18 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ยังไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.19 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ยังไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
 5.1 แนวทางการดูแลบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) 
  ประธานแจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยควรจัดระบบดูแลญาติของบุคลากร เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคลากร หากญาติของบุคลากรติดเชื้อ จะท าให้
บุคลากรมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น โดยขอให้สมาชิกร่วมเสนอแนวทางการดูแลบุคลากรภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่ออธิการบดีต่อไป 
  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อฯ ตอบค าถามแก่ผู้ที่
โทรเข้ามาในรายการ แนะน าการดูแลตนเอง ผ่านระบบ Teleconference ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อีกทั้ง มีการ
จัดท า COVID Call Center 10 คู่สาย และผ่านโปรแกรมไลน์ แนะน าการดูแลตนเอง เมื่อต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เนื่องจาก
ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ 
  2. เสนอให้จัดท า Package อุปกรณ์การดูแลตนเอง Telemedicine ดูแลบุคลากร และญาติ
ใกล้ชิด เมื่อพบการติดเชื้อ 
 3. เสนอให้จัดหาชุดตรวจ Antigen test แบบแหย่จมูก ส าหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าเบื้องตน้ 
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 
 4. เสนอให้จัดระบบการช่วยเหลือ เมื่อพบผู้ติดเชื้อ โดยควรมีการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ
บุคลากร และญาติของบุคลากรพร้อมกัน  
 5. เสนอให้จัดหา Home care kit ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร วิตามินซี แร่สังกะสี ยาที่เป็น
สารต้าน Oxidant เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และปรอทวัดไข้ดิจิตอล เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน คาดว่า สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะแย่ลงในเดือนสิงหาคมนี้ 
 6. เสนอให้มีการจัดการขยะติดเชื้อหลังการตรวจหาเชื้อ ควรปิดถังขยะให้มิดชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.2 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
 ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 
13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และ
ผ่านระบบ Webex Meeting 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.20 น. 
 
 
 
 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


